



دفتر مقام معظم رهبری

www.loqat.ir

รัฐมนตรีกระทรวงข่าวกรองพร้อมคณะเข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม - 11

/Aug/ 2016

เมื่อบ่ายวันอังคาร 9 รัฐมนตรีกระทรวงข่าวกรอง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพร้อมกับคณะเข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า กระทรวงข่าวกรองเสมือนเป็น "ป้อมปราการที่สำคัญและละเอียดอ่อนมาก" และ "วิสัยทัศน์และการตื่นตัวของระบอบอิสลาม" พร้อมกับกล่าวย้ำว่า กระทรวงข่าวกรองเป็นเปลือกแข็งที่ห่อหุ้มระบอบและไม่ควรให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาทำลาย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวขอขอบคุณในความเพียรพยายามอย่างศรัทธามั่นและความเพียรพยายามทั้งกลางวันและกลางคืนของภาคส่วนต่างๆของกระทรวงข่าวกรอง

พร้อมทั้งถือว่าชัยชนะและการคงอยู่ของการปฏิวัติอิสลามขึ้นอยู่กับการรักษาความศรัทธาและความเชื่อ และกล่าวเสริมว่า ความล้มเหลวของมหาอำนาจผู้่อหู่การโลกที่ได้ต่อต้านและเผชิญหน้ากับระบอบอิสลามด้วยการใช้วิธีการสร้างกลอุบายและกลลวงต่างๆตั้งแต่วันแรกของการปฏิวัตินั้น หากมิได้รับแรงหนุนจากพลังแห่ง "ศรัทธา" แล้วมันย่อมเป็นไปไม่ได้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า ทุกความพยายามที่จะบ่อนทำลายความศรัทธาและความเชื่อของประชาชนนั้นถือเป็น "การทรยศ" และกล่าวเสริมว่า กองกำลังที่คอยปกป้องและป้องกันประเทศตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาคือ พลังแห่งความศรัทธา และหากอาวุธที่มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเช่นนี้ถูกบั่นทอนให้อ่อนแอลง จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างมากมาย

จากมุมนี้ ท่านผู้นำสูงสุด

ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของความศรัทธาและความเชื่อและเรื่องจิตวิญญาณในกระทรวงข่าวกรอง และเสริมกล่าวว่า กระทรวงข่าวกรองเป็นเปลือกแข็งที่ห่อหุ้มระบอบและไม่ควรให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาทำลาย

ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ประกอบที่สำคัญเช่นความศรัทธาและจิตวิญญาณในกระทรวงนี้จึงมีความสำคัญมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามซึ่งถึงศักยภาพที่มั่นคงของกระทรวงข่าวกรองที่มีกำลังพลและบรรดาเยาวชนที่มีความศรัทธาและนักปฏิวัติเป็นนทุนเต็ม และกล่าวย้ำว่าควรที่จะมีการอัปเดตบรรดาเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีการพัฒนาเจริญเติบโตและรู้จักแก่นิยมของการปฏิวัติเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า กระทรวงข่าวกรองเสมือนเป็นวิสัยทัศน์และการตื่นตัวของระบอบอิสลามและกล่าวย้ำว่ารากฐานและการกำหนดทิศทางของการปฏิวัติอิสลามนั้นจำเป็นต้องมีการรักษาอย่างเคร่งครัดในกระทรวงข่าวกรอง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า

รากฐานหลักของการปฏิวัติอิสลามก็คือร่องรอยผลงานและและคำพูดต่างๆของท่านอิหม่าม โคมัยนี(รฎ) และกล่าวย้ำว่า การสร้างขีดความห่างกับกลุ่มอหู่การ นั้นหมายถึง อเมริกา นั่นถือเป็นรากฐานที่ชัดเจนและเด็ดขาดของท่านอิหม่าม โคมัยนี(รฎ) และในประเด็นนี้เราจะมีการประนีประนอมอย่างเด็ดขาด

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า ในทุกภาคส่วนของกระทรวงข่าวกรองสามารถเป็นฐานในการโจมตีศัตรูและระบอบอิสลาม จะต้องนำสิ่งนี้มาเป็นข้อกำหนดส่วนหนึ่งในหน้าที่ของการทำงาน

“บทบาทของกระทรวงข่าวกรองในการบรรลุเศรษฐกิจแบบยั่งยืน” เป็นอีกประเด็นหนึ่งในการชี้ของผู้นำการปฏิวัติอิสลามในครั้งนี้ และกล่าวว่า การแก้ปัญหาระยะยาวของประเทศต้องอาศัยเศรษฐกิจแบบยั่งยืนซึ่งได้เริ่มทำมาแล้วในบางส่วนแต่ทว่าผลลัพธ์ของการดำเนินการนั้นควรที่จะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้นท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามยังได้เน้นย้ำในบทบาทของกระทรวงข่าวกรองในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตทางเศรษฐกิจ